

ที่ สปสช. ๓.๖๕/๓๓๕๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึง  
อ้างอิง หนังสือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึง ที่ สปสช.บึง/๔ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ขอหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึง (รพ.สต.) และแนวทางการทำงานด้านการเงิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเรียนว่า ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๑) กำหนดให้ “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตเพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” และ ข้อ ๑๑(๑) กำหนดให้ “คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน” จากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ... (๓) ควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด” จากความในประกาศดังกล่าวข้างต้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นต่อประเด็นข้อหารือ ดังนี้

#### ๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

๑.๑ กิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกมีความซ้ำซ้อนกับภารกิจประจำหรือไม่

เห็นว่า การจัดบริการสาธารณสุขหรือการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ โดยหลักแล้วการใช้จ่ายเงินกองทุนไม่ควรซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานซึ่งมีงบประมาณในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมนั้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในบางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการต่างพื้นที่ หรือต่างกลุ่มเป้าหมาย หรือมีความจำเป็นอื่น หรือจะต้องอาศัยความร่วมมือในการดำเนินการจากหลายภาคส่วนในลักษณะบูรณาการกิจกรรมหรืองบประมาณร่วมกัน หากเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและเป็นการดำเนินการในลักษณะการเสริมกันเพื่อให้แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นย่อมสามารถดำเนินการได้และเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาถึงความซ้ำซ้อนตามข้อเท็จจริงหรือบริบทในการบริหารจัดการของพื้นที่

๑.๒ การสนับสนุนค่าตอบแทนล่วงเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. บึง มีความเข้าช้ช้อนกับการกิจประจำหรือไม่ และมีความเหมาะสมหรือไม่

เห็นว่า การสนับสนุนค่าตอบแทนแก่บุคลากรในโครงการนั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรสาธารณสุขหรือของ อปท. ย่อมเป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ไม่ควรเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่จะเบิกค่าตอบแทนไม่ควรเข้าช้ช้อนกับงานประจำหรือกิจกรรมที่มีงบประมาณในระบบปกติอยู่แล้ว ซึ่งเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาถึงความเข้าช้ช้อน ความเหมาะสมตามข้อเท็จจริงหรือบริบทในการบริหารจัดการของพื้นที่

๑.๓ การดำเนินกิจกรรมโดยมีการออกปฏิบัติงานของ รพ.สต.บึง ควรรายงานทางคณะกรรมการกองทุนหรือไม่ อย่างไร

เห็นว่า การกำกับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรที่ได้รับเงินจากกองทุน ในการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ นั้น เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ข้อ ๔.๖ กำหนดให้ “เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ” จากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นว่า เอกสารที่หน่วยรับเงินจากกองทุนจะต้องส่งให้แก่กองทุนเมื่อสิ้นสุดโครงการ คือ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในรายงานดังกล่าว คณะกรรมการกองทุนอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานการออกปฏิบัติงานมาพร้อมกับรายงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบก็ได้ ทั้งนี้ ย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนตามความจำเป็น ความเหมาะสมของข้อเท็จจริงหรือบริบทในการบริหารจัดการของพื้นที่

๑.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต่อกองทุนหรือไม่

เห็นว่า ย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพ และไม่เป็นการแย่งงบประมาณกองทุนเกินสมควร

๑.๕ การรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ คณะกรรมการกองทุนได้ขอไฟล์รูปภาพประกอบสำหรับเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ แต่ รพ.สต.อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิของคนไข้ไม่ให้ไฟล์รูปให้เป็นรูปภาพพิมพ์ขาวดำในเอกสารแทน หรือการขอไฟล์รูปภาพเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบเป็นการละเมิดสิทธิของคนไข้หรือไม่ และกองทุนสามารถใช้เหตุผลนี้ต่อรองในการสนับสนุนในปีถัดไปได้หรือไม่

เห็นว่า การกำกับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ นั้น เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ข้อ ๔.๖ กำหนดให้ “เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ” จากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นว่า เอกสารที่หน่วยรับเงินจากกองทุนจะต้องส่งให้แก่กองทุนเมื่อสิ้นสุดโครงการ คือ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ

ซึ่งในรายงานดังกล่าวคณะกรรมการกองทุนอาจกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรูปร่างภาพกิจกรรมประกอบการรายงานผลก็ได้ ทั้งนี้ ย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนตามความจำเป็น ความเหมาะสมของข้อเท็จจริงหรือบริบทในการบริหารจัดการของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติประกอบด้วย

๒. กรณีโครงการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด

๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม รพ.สต. มีงบประมาณการดำเนินงานแล้วหรือไม่ มีความซ้ำซ้อนของงบประมาณที่ดำเนินการหรือไม่

เห็นว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น หากวัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงการดำเนินกิจกรรมเป็นไปเพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพเข้าถึงบริการสาธารณสุขสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ก็ย่อมสามารถสนับสนุนได้ ส่วนงบประมาณในการดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติหรือไม่นั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาถึงความซ้ำซ้อน ความเหมาะสมตามข้อเท็จจริงหรือบริบทในการบริหารจัดการของพื้นที่

๒.๒ กิจกรรมการดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกับภารกิจประจำของ รพ.สต. หรือไม่

เห็นว่า การจัดบริการสาธารณสุขหรือการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ โดยหลักแล้วการใช้เงินกองทุนไม่ควรซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานซึ่งมีงบประมาณในระบบปกติในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมนั้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในบางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการต่างพื้นที่ หรือต่างกลุ่มเป้าหมาย หรือมีความจำเป็นอื่น หรือจะต้องอาศัยความร่วมมือในการดำเนินการจากหลายภาคส่วนในลักษณะบูรณาการกิจกรรมหรืองบประมาณร่วมกัน หากเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและเป็นการดำเนินการในลักษณะการเสริมกันเพื่อให้แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ย่อมสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาถึงความซ้ำซ้อนตามข้อเท็จจริงหรือบริบทในการบริหารจัดการของพื้นที่

๒.๓ กิจกรรมการดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกับโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกหรือไม่

เห็นว่า การพิจารณาดังกล่าวย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาถึงความซ้ำซ้อน ความจำเป็น ความเหมาะสมตามข้อเท็จจริงหรือบริบทในการบริหารจัดการของพื้นที่

๒.๔ กลุ่มเป้าหมายของโครงการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกหรือไม่

เห็นว่า การพิจารณาดังกล่าวย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาถึงความซ้ำซ้อน ความจำเป็น ความเหมาะสมตามข้อเท็จจริงหรือบริบทในการบริหารจัดการของพื้นที่

๒.๕ พื้นที่ อบต. บึงมีบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพ อบต.บึง ผ่านสายด่วน ๑๖๖๙ และการดำเนินงานในโครงการกิจกรรมที่ ๑(๓) กิจกรรมบริการได้ใช้บริการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพ อบต.บึง เช่นเดียวกัน กิจกรรมบริการผู้ป่วยมีระบบส่งต่อมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่

/เห็นว่า ...

เห็นว่า การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ในบางครั้งอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในลักษณะบูรณาการกิจกรรมหรืองบประมาณร่วมกัน หากเป็นไปได้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและเป็นการดำเนินการในลักษณะการเสริมกันเพื่อให้แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากการกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีระบบการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงอาจมีปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนได้ ดังนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาถึงความซ้ำซ้อน ความเหมาะสมตามข้อเท็จจริงหรือบริบทในการบริหารจัดการของพื้นที่

๓. แนวทางการทำงานด้านการเงินเกี่ยวกับการลงวันที่ในใบเสร็จรับเงิน โดยกองทุนได้จ่ายเช็คให้ ผอ.รพ.สต.บึง ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และผอ.รพ.สต.ได้ลงลายมือชื่อรับเงินวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่ รพ.สต.บึง ออกใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรณีนี้ถ้าไม่มีระเบียบที่ระบุชัดเจนให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลมหรือไม่ และในการออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวให้ใช้ระเบียบใด

เห็นว่า ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒.๖ กำหนดให้การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินตามแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดหรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบ กรณีออกใบเสร็จรับเงินโดยระบุวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ รพ.สต.บึง ถือปฏิบัติ การที่กองทุนได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบแล้ว ย่อมเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจวัศริ)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (ผ่านสำนักกฎหมาย)

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์

โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๔๗๓๐

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
วันที่ 14361  
วันที่ 21 ต.ค. 2559  
เวลา

ที่ สปสช.บึง/๕

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง  
๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เลขที่รับ.....14361  
วันที่.....21 ต.ค. 2559

เรื่อง ทหารือกรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงให้การสนับสนุนงบประมาณกองทุน  
ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนาโครงการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด  
๓. สำเนารับเช็ค และสำเนาใบเสร็จของรพสต.บึง จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ได้สนับสนุนงบประมาณแก่  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึง(รพสต.บึง) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ ตามมติ  
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ด้วยเห็นว่าการสนับสนุนดังกล่าวนี้ ควรกระทำ สืบเนื่องจากการส่งเสริมให้  
บุคลากรของโรงพยาบาลได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งประชาชนในกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลอย่าง  
ต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารงานกองทุนเป็นไปโดยความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอทหารือ  
กรณีการสนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน ๒ โครงการ และแนวทางการทำงานด้าน  
การเงิน ดังนี้

กรณีโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

๑. ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก(รายละเอียดในสำเนาโครงการ) ในกิจกรรมการดำเนินงาน  
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีความซ้ำซ้อนกับภารกิจประจำหรือไม่
๒. การสนับสนุนค่าตอบแทนล่วงเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล(รพสต.บึง)  
การดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกับภารกิจประจำหรือไม่ และมีความเหมาะสมหรือไม่
๓. ในกิจกรรมการออกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลเป้าหมาย ทางรพสต.บึงได้ให้เหตุผลต่อที่  
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ โดยได้ขออนุมัติแผนการปฏิบัติไปยังอำเภอเขวาสินรินทร์ก่อนถึงจะออกปฏิบัติงาน  
ได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานจริง ในเหตุผลนี้ทางคณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าจะสนับสนุน  
งบประมาณไปแล้ว ในการออกปฏิบัติงานควรจะรายงานทางคณะกรรมการกองทุนฯหรือไม่ อย่างไร
๔. ทหารือ ในวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ระบุเสนอขอสนับสนุนต่อกองทุนฯ มีความเหมาะสม  
หรือไม่
๕. ในการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ทางกองทุนได้ขอไฟล์รูปภาพประกอบ  
สำหรับเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ แต่ทว่า รพสต.อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิของคนไข้ไม่ให้ไฟล์รูป ให้เป็นรูปภาพ  
พิมพ์ขาวดำในเอกสารแทน ทหารือการขอไฟล์รูปภาพเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบเป็นการละเมิดสิทธิของคนไข้หรือไม่  
และเหตุผลนี้ทางกองทุนฯ ใช้เป็นข้อต่อรองในการสนับสนุนงบประมาณหมวด ๑ ในปีถัดไปได้หรือไม่

กรณี โครงการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด

๑. ในวัตถุประสงค์ของโครงการ และกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ทางรพสต. มีงบประมาณการดำเนินงานเป็นของตนเองแล้วหรือไม่ มีความซ้ำซ้อนในงบประมาณที่ดำเนินการหรือไม่

๒. ในกิจกรรมการดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนในภารกิจประจำของรพสต. หรือไม่

๓. ในกิจกรรมการดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกับโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกหรือไม่

๔. กลุ่มเป้าหมายของโครงการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกหรือไม่

๕. ในพื้นที่อบต.บึงมีบริการ หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพอบต.บึง ผ่านสายด่วน ๑๖๖๙ และการดำเนินงานในโครงการ กิจกรรมที่ ๑(๓) กิจกรรมบริการ ได้ใช้บริการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพอบต.บึง เช่นเดียวกัน หรือในกิจกรรมบริการผู้ป่วยมีระบบส่งต่อ มีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่

กรณี แนวทางการทำงานด้านการเงิน เกี่ยวกับการลงวันที่ใบเสร็จรับเงิน

อ้างอิงในใบเบิกเงินของกองทุนฯ ทางผอ.รพสต.บึง ได้ลงลายมือชื่อรับเงินวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และทางกองทุนฯ ได้จ่ายเช็คขีดคร่อมโดยผอ.รพสต.บึงได้ลงลายมือรับเช็ค วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่ออกใบเสร็จรับเงินเป็น ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรือในระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีนี้ถ้าไม่มีระเบียบที่ระบุโดยชัดเจน ให้ใช้ระเบียบของท้องถิ่นโดยอนุโลมหรือไม่ และในการออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวให้ใช้ระเบียบใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญจันทร์ เจริญยิ่ง)

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

(นางสาวทัศนีย์ เอกวานิช)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

๐๔๔-๐๖๙-๗๔๕